

ที่ ever/list 015/2567

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รายงานความคืบหน้า เรื่องการลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญและสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัท

อ้างถึง สารสนเทศการเข้าทำรายการการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญและสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัท
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 มีมติอนุมัติให้บริษัท มาย ฮอสปิทอล จำกัด (“MY HOSPITA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าทำรายการการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญและสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัท ได้แก่ บจ.โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราชนครินทร์ (“CMR”) บจ.ยูนิคอน เซอร์วิสเฮล (“UNICON”) บจ.โคราชเมดิคัลกรุ๊ป (“KMG”) และ บจ.พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ (“PIV”) โดยต่อไปจะเรียกว่า “กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล” หรือ “CMR, UNICON, KMG และ PIV” ตามลำดับ และได้รายงานมติดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 โดยการจำหน่ายหุ้นสามัญและสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้จากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีมูลค่าการทำรายการรวมทั้งสิ้นประมาณ 700,000,000 บาท โดยมีการคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการที่คำนวณได้สูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 10.56 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เมื่อรวมกับรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือน ของรายการที่จำหน่ายไป ทำให้มีขนาดรายการรวมทั้งร้อยละ 10.56 การเข้าทำรายการครั้งนี้จัดเป็นรายการที่จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งถือเป็นรายการขนาดเล็ก ซึ่งมีมูลค่าขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ตามเกณฑ์ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้าให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ทางบริษัท MY HOSPITAL ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญและสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทกับทาง บริษัท พรินซ์เพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (“PRINH”) และได้รับชำระค่ามัดจำ 10% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากนี้บริษัท MY HOSPITAL จะดำเนินการตามกระบวนการซื้อขายหุ้นสามัญและสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญและสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทตามที่ตกลงกันไว้ให้แล้วเสร็จต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลงนามโดย -

(นายสวิจักร์ ไลฉายะ)

ประธานกรรมการ